

ข่าวการประชุม
การประชุมการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพืชอนุรักษ์ (ครั้งที่ ๘)



เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๑๕ - ๑๔.๔๕ น. ณ ห้องประชุมสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขาธิการคณะกรรมการ อพ.สธ. และรองหัวหน้าสำนักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพืชอนุรักษ์ ครั้งที่ ๘ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. จากส่วนกลาง ที่ปรึกษา อพ.สธ. และหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ ได้แก่ ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคเหนือ ม.แม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยพะเยา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร ลำปาง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดแพร่ สถานีพัฒนาที่ดินน่าน โรงเรียนป่าแป๋วิทยา โรงเรียนบ้านร่มหลวง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ผู้แทนจาก องค์การส่งเสริมกิจการโคนม (อ.ส.ค.) ภาคเหนือตอนบน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ จ.เชียงใหม่

ในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมรายงานความก้าวหน้าของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ ในการดำเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพืชอนุรักษ์ ได้แก่ ๑) โครงการศึกษาชีววิทยาของดอกมะเกี๋ยงและพัฒนาการของดอกมะเกี๋ยง ๒) โครงการปรับปรุงพันธุ์มะเกี๋ยงเพื่อการแปรรูปเป็นน้ำผลไม้พร้อมดื่ม ๓) การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชอนุรักษ์โดยใช้ดีเอ็นเอเครื่องหมาย ๔) งานศึกษาสัณฐานวิทยาและการวางแผนพัฒนาพันธุ์มะเกี๋ยง ๕) งานปลูกรักษาพันธุกรรมพืชมะเกี๋ยง ๖) การดำเนินงานการแปรรูปโยเกิร์ตมะเกี๋ยงและแยมมะเกี๋ยง ๗) การดำเนินงานทางด้านเขตกรรมของมะเกี๋ยงในพื้นที่ต่างๆ ๘)

การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะเกลือ ๙) การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากผลสุกมะเกลือ ๑๐) ติดตามความก้าวหน้าแนวทางการพัฒนาการใช้ประโยชน์พืชอนุรักษ์อื่นๆ ได้แก่ (ก) ข้อเสนอชุดโครงการวิจัย การศึกษาวิจัยพืชอนุรักษ์ อพ.สธ. ดินฮั้งดอย และน้อยหน้าเครือ (ข) การศึกษาและการใช้ประโยชน์จากมะกิ้ง (*Hodgsonia* sp.) ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (โรงเรียนป่าแป้ววิทยา) ๑๑) การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ และ ๑๒) ความก้าวหน้าการจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติพืชอนุรักษ์ มะเกลือ



ผศ.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวเปิดการประชุม



ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการ คณะกรรมการ อพ.สธ. ทำหน้าที่ประธานในการประชุม



บรรยากาศในการประชุม



บรรยากาศในการประชุม



บรรยากาศในการประชุม



คุณวิเชียร บุญธรรม หนึ่งในเจ้าของกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้